
 

  



 

  



 

  



 

กยท. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานรัฐจากศรีลงักา พร้อมให้ค าแนะน าปลูกยางในพืน้ทีแ่ห่งใหม่ 

 

 

การยางแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกรมพฒันายาง ประเทศศรีลงักา พร้อมน าลงพืน้ทีดู่งาน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยคณะศรีลงักา หวงัจะน าข้อมูลด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางของไทย
ไปพฒันาพืน้ทีป่ลูกยางใหม่ของประเทศศรีลงักา 
 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอตุสาหกรรมยางและการผลติยาง  เผยวา่ ประเทศ
ไทย และประเทศศรีลงักา เป็นประเทศในสมาชิกของสมาคมประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติ ( ANRPC) และสภาวิจยัและ
พฒันายางระหวา่งประเทศ ( IRRDB) ซ่ึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งประเทศในการพฒันายางพารา เป็นไปตามขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกในการพฒันาความสัมพนัธ์และยกระดบัความร่วมมือดา้นการวิจยั และพฒันาระหวา่ง
ประเทศสมาชิก ดงันั้น การมาเยอืน กยท. ของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศศรีลงักา โดยกรมพฒันายาง ซ่ึงมีความตอ้งการศึกษา
ขอ้มูลดา้นการดูแล สนบัสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพ้ืนท่ีปลูกใหม่ ตั้งแต่การจดัการสวนยาง การจดัการวสัดุ
ปลูก การจดัการแปลงเพาะพนัธุ์ยาง การควบคุมโรคและแมลง การแปรรูปยาง โดยเฉพาะการแปรรูปน ้ายางขั้นตน้ การตลาด 
และวิธีปฏิบติัส าหรับการปลูกยางในเขตปลูกยางใหม่ เพ่ือน าไปปรับใชก้บัพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลงักา 
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 นายณกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ประเทศศรีลงักา เป็นหน่ึงในประเทศผูผ้ลิตยางท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางทัว่ประเทศประมาณ 7 

แสนกวา่ไร่ และปริมาณผลผลิตยาง ประมาณ 80,000 ตนัต่อปี โดยผลผลิตของประเทศ ศรีลงักาไดล้ดลงติดต่อกนัหลายปี 
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ และบางคร้ังมีฝนตกหนกัมากเกินไป ซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศคลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ดงันั้น รัฐบาลศรีลงักา ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันายางพาราของประเทศ เพ่ือ
แกปั้ญหาดา้นผลผลิตท่ีลดลง และในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นการส่งออกวตัถุดิบอนัดบั 1 ของโลก ในขณะเดียวกนั 
กยท.เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีบทบาทในการบริหารจดัการยางพาราทั้งระบบในประเทศไทย ท าใหก้ารศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานต่างๆ ในการพฒันายางพารา จะตอ้งบริหารจดัการตั้งแต่การวิจยั การสนบัสนุน การพฒันา และการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิด
ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานรัฐจากศรีลังกา พร้อมให้ค าแนะน า และข้อมูลด้านการสนับสนุนการปลูก
ยางในพื้นที่แห่งใหม่ของไทย ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

 

 

 เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกรมพัฒนายาง ประเทศศรีลังกา พร้อม
น าลงพ้ืนท่ีดูงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยคณะศรีลังกา  หวังจะน าข้อมูลด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรปลูก
ยางของไทยไปพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลังกา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  
ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เผยว่า ประเทศไทย และประเทศศรีลังกา  เป็นประเทศในสมาชิกของสมาคมประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
ในการพัฒนายางพารา เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับความ
ร่วมมือด้านการวิจัย และ พัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้น การมาเยือน กยท.  ของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศศรีลังกา 
โดยกรมพัฒนายาง ซึ่งมีความต้องการศึกษาข้อมูลด้านการดูแล สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นท่ีปลูก
ใหม่ ตั้งแต่การจัดการสวนยาง การจัดการวัสดุปลูก การจัดการแปลงเพาะพันธ์ุยาง การควบคุมโรคและแมลง การแปรรูปยาง  
โดยเฉพาะการแปรรูปน้ ายางขั้นต้น การตลาด  และวิธีปฏิบัติส าหรับการปลูกยางในเขตปลูกยางใหม ่ เพื่อน าไปปรับใช้กับพ้ืนท่ี
ปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลังกา 
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กยท. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานรัฐจากศรีลังกา พร้อมให้ค าแนะน า และข้อมูลด้านการ
สนับสนุนการปลูกยางในพ้ืนที่แห่งใหม่ของไทย ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

 เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกรมพัฒนายาง ประเทศ
ศรีลังกา พร้อมน าลงพ้ืนที่ดูงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยคณะศรีลังกา หวังจะน าข้อมูลด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางของไทยไปพัฒนาพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลังกา นายณกรณ์ 
ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง  เผยว่า ประเทศ
ไทย และประเทศศรีลังกา เป็นประเทศในสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ( ANRPC) และสภา
วิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศในการพัฒนายางพารา  
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เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือ
ด้านการวิจัย และพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้น การมาเยือน กยท. ของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศ
ศรีลังกา โดยกรมพัฒนายาง ซึ่งมีความต้องการศึกษาข้อมูลด้านการดูแล สนับสนุนและ  
ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพ้ืนที่ปลูกใหม่ ตั้งแต่การจัดการสวนยาง การจัดการวัสดุปลูก การจัดการ
แปลงเพาะพันธุ์ยาง การควบคุมโรคและแมลง การแปรรูปยาง โดยเฉพาะการแปรรูปน้ ายางข้ันต้น การตลาด 
และวิธีปฏิบัติส าหรับการปลูกยางในเขตปลูกยางใหม่ เพื่อน าไปปรับใช้กับพื้นท่ีปลูกยางใหม่ของประเทศศรี
ลังกา 
 นายณกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประเทศศรีลังกา เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตยางที่มีพ้ืนที่ปลูกยางทั่ว

ประเทศประมาณ 7 แสนกว่าไร่ และปริมาณผลผลิตยาง ประมาณ 80,000 ตันต่อปี โดยผลผลิตของประเทศ 

ศรีลังกาได้ลดลงติดต่อกันหลายปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และบางครั้งมีฝนตกหนักมากเกินไป ซึ่งมี

สภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ดังนั้น รัฐบาลศรีลังกา ตระหนักและให้

ความส าคัญในการพัฒนายางพาราของประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลผลิตที่ลดลง และในฐานะท่ีประเทศไทย

เป็นผู้น าด้านการส่งออกวัตถุดิบอันดับ 1 ของโลก ในขณะเดียวกัน กยท.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทใน

การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบในประเทศไทย ท าให้การศึกษากระบวนการด าเนินงานต่างๆ ในการ

พัฒนายางพารา จะต้องบริหารจัดการตั้งแต่การวิจัย การสนับสนุน การพัฒนา และการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานรัฐจากศรีลังกา พร้อมให้ค าแนะน า และข้อมูลด้านการสนับสนุนการปลูกยางในพื้นที่
แห่งใหม่ของไทย ต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

                 เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกรมพัฒนายาง ประเทศศรีลังกา 

พร้อมน าลงพ้ืนท่ีดูงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยคณะศรีลังกา หวังจะน าข้อมูลด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

เกษตรกรปลูกยางของไทยไปพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลังกา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยาง

แห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง  เผยว่า ประเทศไทย และประเทศศรีลังกา เป็นประเทศในสมาชิก

ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ซึ่งการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างประเทศในการพัฒนายางพารา เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนา

ความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้น การมาเยือน กยท. ของ

หน่วยงานภาครัฐจากประเทศศรีลังกา โดยกรมพัฒนายาง ซึ่งมีความต้องการศึกษาข้อมูลด้านการดูแล สนับสนุนและส่งเสริม

เกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นท่ีปลูกใหม่ ตั้งแต่การจัดการสวนยาง การจัดการวัสดุปลูก การจัดการแปลงเพาะพันธ์ุยาง 

การควบคุมโรคและแมลง การแปรรูปยาง โดยเฉพาะการแปรรูปน้ ายางขั้นต้น การตลาด และวิธีปฏิบัติส าหรับการปลูกยาง

ในเขตปลูกยางใหม่เพื่อน าไปปรับใช้กับพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ของประเทศศรีลังกา 

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศศรีลังกา เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตยางที่มีพ้ืนท่ีปลูกยางท่ัวประเทศประมาณ 7 แสน

กว่าไร่ และปริมาณผลผลิตยาง ประมาณ 80,000 ตันต่อปี โดยผลผลิตของประเทศ ศรีลังกาได้ลดลงติดต่อกันหลายปี 

เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง และบางครั้งมีฝนตกหนักมากเกินไป ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ดังนั้น รัฐบาลศรีลังกา ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนายางพาราของประเทศ เพ่ือ

แก้ปัญหาด้านผลผลิตที่ลดลง และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการส่งออกวัตถุดิบอันดับ 1 ของโลก ในขณะเดียวกัน 

กยท.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบในประเทศไทย ท าให้การศึกษากระบวนการ

ด าเนินงานต่างๆ ในการพัฒนายางพารา จะต้องบริหารจัดการตั้งแต่การวิจัย การสนับสนุน การพัฒนา และการแก้ไข เพื่อให้

เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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หวัข้อขา่ว  กยท.เรง่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่

เกษตรกร ผลติยางกอ้นอยา่งมคีณุภาพ-ไมส่อดไส ้

ยางตาย 
 

กยท.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ-ไม่สอดไส้ยางตาย 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559   

 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศ

ไทย (กยท.) กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้

ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อน าไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่

เป็นเนื้อเดียวกัน และท าให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นน า จะมีกระบวนการ

ตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพ้ืนที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิต

ทั้งระบบซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายสู่ตลาด 

 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท.จะ

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมี

คุณภาพ โดย กยท.ในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขาจะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง  

 นอกจากนี้ ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม โดยให้มีการก าหนดวิธีการท าสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอ านาจตามมาตรา 

6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมาย

ได้หรือไม่ต่อไปเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  

 

--อินโฟเควสท์โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/กษมาพร โทร.02-2535000 อีเมล์: kasamarporn@infoquest.co.th- 
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หัวข้อข่าว  สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จ.ตรัง เพิ่ม
ช่องทางการตลาดในการกระจายข้าวสาร "โครงการข้าวสาร
สหกรณ์ไทยช่วยชาวนา" สู่ผู้บริโภคให้สะดวกและทั่วถึง 
 

 

สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ.ตรัง เพ่ิมช่องทางการตลาดในการกระจายขา้วสาร "โครงการ
ขา้วสารสหกรณ์ไทยช่วยชาวนา" สู่ผูบ้ริโภคใหส้ะดวกและทัว่ถึง 

 

 

นางโสรนาถ อยูอ่ าไพ ผูจั้ดการสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จังหวัดตรัง เปิดเผยวา่ ขณะนี้ 

สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ในฐานะเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้สหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับภมูภิาค จัด 

"โครงการขา้วสารสหกรณ์ไทยชว่ยชาวนา" เพือ่แกปั้ญหาราคาขา้วเปลอืกของกลุม่สมาชกิสหกรณ์ และการ

กระจายขา้วสารของสหกรณ์รปูแบบขบวนการสหกรณ์ โดยไดเ้พิม่ชอ่งทางการตลาดในการกระจายขา้วสารสู่

ผูบ้รโิภคใหส้ะดวกและทั่วถงึ ผา่นจดุจ าหน่ายจ านวน 9 แหง่ ประกอบดว้ย ส านักงานใหญ ่ต าบลยา่นตาขาว 

สาขาป๊ัมน ้ามัน ESSO ยา่นตาขาว สาขาทุง่คา่ย สาขาทุง่ยาว สาขาโรงจระเข ้สาขาเกาะเปียะ การยางแหง่

ประเทศไทย สาขายา่นตาขาว และหา้งนุชรนิทรอ์าหารกุง้ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน 

นอกจากนี้ ยังไดข้ยายชอ่งทางการจ าหน่ายไปยังรา้นคา้สหกรณ์ของสมาชกิในทกุหมูบ่า้นของอ าเภอ

ยา่นตาขาว อกีจ านวน 180 รา้น โดยขา้วสารทีม่จี าหน่าย สัง่ซือ้มาจากสหกรณ์ผูผ้ลติในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่น ามาจ าหน่ายใหก้บัประชาชนและสมาชกิของสหกรณ์ในราคาตน้ทนุ ประกอบดว้ย 

ขา้วหอมมะลติอน บรรจถุงุ 5 กโิลกรัม ราคา 100 บาท ขา้วหอมมะล ิ100 เปอรเ์ซ็นต ์บรรจถุงุ 5 กโิลกรัม ราคา 

150 บาท และขา้วหอมมะล ิ100 เปอรเ์ซ็นต ์ชนดิพเิศษ บรรจถุงุ 5 กโิลกรัม ราคา 165 บาท 

ข้อมูลข่าวและทีม่า 

ผู้สือ่ขา่ว : ยอยศพร อรรคไกรสห์ีผู้ เรียบเรียง : วสนัต์พรรษ จ าเริญนสุติแหลง่ที่มา : สวท.ตรัง 
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หัวข้อข่าว  สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอซื้อยางจาก
ไทย ผ่านสภาเครือข่ายยางไทย พร้อมท าข้อตกลง
ซื้อขายยางล่วงหน้า 
 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอซื้อยางจากไทย ผ่านสภาเครือข่ายยางไทย พร้อมท าข้อตกลงซ้ือขายยาง
ล่วงหน้า 
 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย 
( สยยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้จีนต้องการซื้อยางจากไทย โดยมีเป้าหมายให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมผู้ผลิต ส่ง
โดยตรงไปยังจีน พร้อมท าสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า เนื่องจากปีนี้จีนขาดแคลนยางอย่างมาก พร้อมกันนี้ จีน
รับปากจะสนับสนุนให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยรวบรวมกลุ่มเกษตรกร
ผลิตยางแท่ง STR 20 และยางแผ่น RSS3 และยางคอมเปาด์ พร้อมให้ไทย- จีน ร่วมก าหนดตราสินค้า และท า 
MOU ระหว่างกัน รวมถึง ให้ กรรมการ สยยท. เป็นผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากล 

ล่าสุด สภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย มีวัตถุดิบอยู่ในมือถึงปีละ 4.5 
ล้านตัน ถ้ารวมกับอีกร้อยละ 20 ทั่วประเทศจะสามารถสร้างฐานอ านาจในการต่อรองราคายางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง ช่วยให้เกษตรกรชาวยางของไทยขายยางได้ราคาดีข้ึนในระยะยาว  

 

 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : นิตยา หิรัญประดิษฐ์ / ส.ปชส.อยุธยา นิตยา หิรัญประดิษฐ์ / ส.ปชส.อยุธยาผู้เรียบเรียง : ชาณิ

ภา สังฆะรัตน์แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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หัวข้อข่าว  ยางไทยติดปีก 8 ผู้ผลิตล้อยาง 
“จีน” ขาดแคลนวัตถุดิบ เจรจาซื้อตรงจาก
เกษตรกรไทย 

ยางไทยติดปีก 8 ผู้ผลติล้อยาง “จีน” ขาดแคลนวตัถุดิบ เจรจาซ้ือตรงจากเกษตรกรไทย 

 

 ข่าวที่ว่ายางพาราเริ่มขาดตลาดมีความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยาง
และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยหลังจากการที่ได้มีผู้แทนจากประเทศจีนเข้าพบท่ี จ.ระยอง
เพื่อเจรจาซื้อยางจากประเทศไทย 
 
 โดยคณะแรกท่ีเข้าพบน าโดย Mr.Wong Ferg จาก QINGDAO XINMAOYUAN RUBBER CO.,LTD  ได้พาบริษัทท่ี
ต้องการซื้อยางรวม 8 บริษัทจากเมืองเซียงไฮ ้และคณะที่สอง น าโดย Mr.Zhu Yong Ping ประธาน บริษัท QUANGDONG 
JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักก่ิง ตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร 
 
 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปีนี้ทางจีนได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนยาง จึงได้ท าสัญญาซื้อขายยางไว้ล่วงหน้า แต่
ปรากฏว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญา เป็นปัญหาต่อการผลิตของบริษัทต่างๆ ในเครือส่งผลให้เกิดผลพวงปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน 
 

   



ดังนั้นผู้แทนบริษัทจากประเทศจีนจึงต้องการติดต่อสถาบันเกษตรกรจากประเทศไทยท่ีสามารถรวบรวมผู้ผลิต(ต้นน้ า) ส่ง
วัตถุดิบโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผิดสัญญา ซึ่งทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนดังน้ี 
 
1.ให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.) รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตยางแท่ง STR 
20 และยางแผ่น RSS 3 และยางคอมปาวด ์ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้เขาตามสัญญาที่จะตกลงกัน 
 
2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dong จะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆ ในประเทศจีนท่ีต้องการยางเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายโดยตรงกับ 
สยยท. 
 
3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันก าหนดตราสินค้าเพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกัน 
 
4.เมื่อท้ังสองฝ่ายได้จ านวนยางที่แน่นอนสม่ าเสมอท้ังจ านวนและคุณภาพพร้อมท่ีจะเซ็น MOU ในขั้นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจ
ทั้งสองฝ่าย 
 
5.ฝ่ายประเทศจีน พร้อมท่ีจะให้ค่าบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายางเพื่อให้กรรมการ สยยท.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้
มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ 
 
 ประธานสภาเครือข่ายยางฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทาง สยยท. มีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิก สยยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยาง ซึ่งวัตถุดิบอยู่ในมือถึงปีละ 4.5 ล้านตัน/ปี ถ้ารวมกับเพียง 20% ทั่ว
ประเทศก็จะสร้างฐานอ านาจในการต่อรองราคาได ้ ซึ่งมีความมั่นใจว่าเกษตรกรต้องลุกข้ึนมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
และพร้อมท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยมาตรา 43(3) 
 
 ทั้งนี้สมาชิก สยยท. พร้อมท่ีจะลุกข้ึนมาจับมือกันแปรรูปยางจากแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยเพี่อเป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่ง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กยท. มาตรา49(3) และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเสือตัวท่ื 6 เนื่องจากวัตถุดิบอยู่ในมือเกษตร มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาแปรรูปยางข้ันต้นเพื่อการส่งออกแทนการขายวัตถุดิบ เพื่อเพ่ิมมูลค่ายางจากเดิมที่ขายยางในรูปแบบเดิมที่เป็น 
น้ ายางข้น, ยางแผ่น และยางก้อนถ้วย แต่จะพัฒนาแปรรูปเป็นยาง RSS 3 หรือ STR 20 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กยท.
มาตรา 49 (3) 
 

 

 



 ทางสภาเครือข่ายยางฯได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนท่ีจะมาซื้อยางจากเมืองชิงเต่าว่าประมาณต้น
เดือนธันวาคมนี้จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ สยยท. เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อยางกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่
ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นับเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาการขายยางไปอีกข้ัน จะช่วยให้เกษตรกรชาวยาง
ของไทยขายยางได้ราคาดีขึ้น  นอกจากจะสามารถยกระดับการซื้อขายยางในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีรายได้ที่มั่นคงเกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 


